



Phát triển VĂN HÓA ĐỌC

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quy chế giải thưởng phát triển văn hóa đọc nhằm tôn vinh, thu hút và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đọc, lan tỏa giá trị từ việc đọc đến cộng đồng, hướng đến phát triển văn hóa đọc bền vững... Tại Thái Bình, hoạt động phát triển văn hóa đọc đang được triển khai bằng nhiều hình thức. Mới đây, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc lần thứ hai được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã thu hút hơn 15.000 bài dự thi từ học sinh các cấp học. Điều đó cho thấy phong trào đọc đang phát triển sôi nổi tại nhiều trường học.

KỶ 1: HOÀN THIỆN BẢN THÂN TỪ VĂN HÓA ĐỌC

Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc không chỉ tạo điều kiện cho học sinh các cấp học được thể hiện niềm đam mê đọc sách thông qua việc chia sẻ, giới thiệu về cuốn sách yêu thích, tâm đắc của mình mà còn được đưa ra sáng kiến của bản thân nhằm phát triển văn hóa đọc. Từ đây đã cho thấy tâm huyết và mong muốn đóng góp cho cộng đồng của các bạn trẻ.

Sách là người bạn

Là 1 trong 3 người đạt giải nhất cuộc thi đại sứ văn hóa đọc lần thứ hai, em Chu Phạm Trâm Anh, lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Thái Bình có tình yêu và niềm đam mê đặc biệt với việc đọc sách. Trâm Anh cho biết, từ khi còn là học sinh tiểu học em đã được bố mẹ quan tâm, khuyến khích thường xuyên dành khoảng thời gian nhất định trong ngày để đọc sách báo phù hợp với lứa tuổi của mình. Gia đình có phòng đọc sách, bởi vậy tình yêu với việc đọc cũng đến một cách tự nhiên, em bị cuốn hút bởi những câu chuyện lưu của thám tử Sê-lốc-cốt trong sách Toán tuổi thơ, rồi dần dần là những câu chuyện trong sách lịch sử, văn hóa, giáo dục kỹ năng sống... Lớn hơn một chút, Trâm Anh ý thức được giá trị tích cực từ việc đọc sách cũng như hành trình đến với tri thức thông qua việc đọc của mình. Em chia sẻ: Song song với thói quen đọc sách, em luôn chủ động viết ra tóm tắt, cảm nhận hoặc những điều tâm đắc, bài học từ cuốn sách đó. Như vậy, không những em có thể nhớ nội dung cuốn sách

lâu hơn mà còn rèn luyện cho mình tăng khả năng tư duy, tổ chức vấn đề trong từng bài cảm nhận. Ngoài ra, em nghĩ rằng việc đọc sách luôn cần thiết và hữu ích với tất cả mọi người vì mỗi cuốn sách hay đều hướng chúng ta tới cuộc sống tích cực hơn, mở ra góc nhìn đa dạng về mọi điều. Sách cũng là nguồn tri thức đã được đúc kết từ hàng nghìn năm, có khi đó là sản phẩm của cả một đời người, vậy nên cần tận dụng tốt "nguồn tài nguyên" này.

Đối với Trâm Anh, sách còn là người bạn thân thiết và

tủ sách em đã được làm quen với nhiều người bạn mới. Lên THPT, sống xa gia đình, em dành nhiều thời gian cho việc học, do vậy ngoài thời gian ở trường thì Thư viện tỉnh là điểm đến thân thuộc mỗi ngày của Trâm Anh. Em không chỉ đến để mượn sách mà còn thường xuyên học tại Thư viện tỉnh bởi với không gian mở, đa dạng các đầu sách tham khảo được sắp xếp hợp lý, ngay khi gặp vấn đề cần tra cứu em có thể mượn những cuốn sách phù hợp với nhu cầu. Ngoài ra, tại đây em được tiếp xúc với môi



Sách là người bạn thân thiết sau mỗi giờ học của đại sứ văn hóa đọc Chu Phạm Trâm Anh.

trường có nhiều bạn cùng đam mê đọc sách, từ đó có thể chia sẻ, tăng thêm kiến thức và kỹ năng của mình.

Ý tưởng thành lập CLB đọc sách trong trường học

Thường xuyên đến Thư viện tỉnh, Trâm Anh được biết về cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, vậy nên ngay khi tham dự lễ phát động cuộc thi năm 2023 tại Trường THPT Chuyên Thái Bình em đã dành thời gian suy nghĩ về việc làm như thế nào để khuyến khích các bạn học sinh đọc sách thường xuyên hơn. Từ việc hàng ngày được gặp gỡ, chia sẻ cùng những người bạn có chung sở thích đọc sách tại thư viện, Trâm Anh nghĩ đến việc cần phải thành lập những CLB đọc sách trong trường học, từ đó mở ra không gian thuận lợi cho các bạn học sinh cùng đọc sách sau giờ lên lớp, sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả. Ngoài ra, theo em điều cần thiết là tạo dựng những hoạt động thường xuyên của CLB đọc sách như xây dựng tủ sách chung; viết bài cảm nhận, giới thiệu về cuốn sách yêu thích; thực hiện những thử thách liên quan tới việc đọc sách...

Trâm Anh chia sẻ: Em nhận thấy cuộc thi đại sứ văn hóa đọc có ý nghĩa rất lớn, khuyến khích chúng em đọc và cảm nhận về sách nhiều hơn. Đây là cách làm mà các CLB đọc sách nên áp dụng, thường xuyên tổ chức định kỳ theo tháng, theo quý những cuộc thi nhỏ để các thành viên cùng tham gia và bày tỏ suy nghĩ của bản thân mình về một chủ đề nhất định. Như đến với cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2023 có chủ đề "Em yêu quê hương, đất nước em", em đã nghĩ ngay tới cuốn sách "Gánh gánh gồng gánh" hồi ký của tác giả Xuân Phụng và mong muốn giới thiệu cuốn sách này tới tất cả mọi người bởi đây là tác phẩm đã chạm đến trái tim người đọc với sự ám ảnh, can trường của một người phụ nữ mà cuộc đời lấp lánh từng mảnh ký ức của lịch sử dân tộc. Cuốn sách khiến cho em thêm trân trọng và yêu thương biết bao những tháng ngày bình yên mà mình đang sống, đồng thời luôn suy nghĩ mình cần phải làm gì để noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Sách không chỉ là người bạn, người thầy mà với Trâm Anh, trên hành trình học tập, rèn luyện, trưởng thành của mình, sách đã trở thành động lực to lớn để em luôn hướng tới những điều tích cực và tốt đẹp hơn. Mong rằng, với sự quan tâm của ngành chức năng, sự vào cuộc của các nhà trường, các thầy cô giáo cũng như từ chính mỗi phụ huynh, việc phát triển văn hóa đọc sẽ trở nên gần gũi, thiết thực hơn đối với mỗi học sinh, từ đó hướng các em tới những giá trị chân - thiện - mỹ.

SẴN SẴNG Khai hội đền Đồng Bằng



Đền Đồng Bằng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ).

Đã thành thông lệ, hàng năm vào ngày 20/8 âm lịch, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) lại tổ chức khai hội đền Đồng Bằng. Năm nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất. Đây là dịp để đồng bào nhân dân và du khách thập phương đến dâng hương hành lễ, chiêm bái, qua đó phát huy giá trị văn hóa lễ hội truyền thống cũng như di tích lịch sử đến đền Đồng Bằng.

Đến Đền Đồng Bằng là nơi thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có công giúp Vua Hùng đánh giặc ngoại xâm, chiêu dân, lập ấp, xây dựng giang sơn, xã tắc từ buổi sơ khai. Đền nằm bên bờ sông Diêm thơ mộng, trước thềm trang Đào Động, tổng Vọng Lạc, nay là làng Đồng Bằng, xã An Lễ. Đền có kiến trúc nghệ thuật như một bảo tàng mỹ thuật điêu khắc gỗ. Năm 1986, đền được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Năm 2016, lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội đền Đồng Bằng năm 2023 diễn ra từ ngày 4 - 10/10 (20 - 26/8 năm Quý Mão). Để lễ hội diễn ra trang trọng, ý nghĩa và phát huy giá trị văn hóa của đền Đồng Bằng, công tác chuẩn bị cho lễ hội được huyện Quỳnh Phụ chú trọng. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đồng Bằng cho biết: Sau khi có kế hoạch của UBND huyện, ban tổ chức lễ hội đã thành lập 4 tiểu ban gồm: ban lễ, ban hội, an ninh trật tự, trang trí khánh tiết và hậu cần. Các tiểu ban đã chủ động triển khai các nội dung thực hiện chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Về phần lễ, căn cứ truyền thống của quê hương, ban tổ chức đã xây dựng chương

trình gồm có phần nghi thức tâm linh, tổ chức lễ rước bô. Về phần hội, ngoài các chương trình văn nghệ, hoạt động tế, lễ, hầu đồng, địa phương kêu gọi thôn, xóm tích cực tập luyện, tham gia các hoạt động thể thao truyền thống như bơi chải, vật tự do, bóng chuyền, kéo co, cờ tướng...

Từ khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đền Đồng Bằng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ đầu tư, kết hợp với du khách thập phương phát tâm công đức tôn tạo di tích ngày càng uy nghi, bề thế. Năm nay, chuẩn bị cho lễ khai hội, Tập đoàn T&T tài trợ 6 tỷ đồng lát toàn bộ sân xung quanh đền, xây dựng lan can đá xung quanh hồ, xây dựng lại hệ thống bờ sông Diêm, trồng cây xanh...; trong đền, tu thiết lại nơi thờ tự. Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, UBND huyện giao Công an huyện phối hợp với Công an xã An Lễ tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, phân luồng, phân khu cụ thể, nhất là trong những ngày diễn ra lễ hội.

Sau nhiều năm địa phương quản lý, tháng 4/2022, đền Đồng Bằng chính thức đưa về huyện quản lý, công tác quản lý có nhiều chuyển biến rõ rệt. Ông Phạm Văn Văn, Trưởng bộ phận điều hành di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bằng cho biết: Để được như ngày hôm nay, lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời chấn chỉnh khi có phản ánh của du khách. Năm nay, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, huyện chủ động triển khai các nội dung thực hiện chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Về phần lễ, căn cứ truyền thống của quê hương, nước và khô tại đền; và soát,

kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện để sửa chữa kịp thời. Ban Quản lý đền kiến quyết không cho đốt hương và mang vàng mã vào trong khu vực nội tự của đền, phía ngoài đường vào xây dựng các biển báo, thường xuyên tuần tra phối hợp với bộ phận an ninh của đền xử lý các trường hợp xe dừng, đỗ không đúng quy định.

Mặc dù ngày 20/8 âm lịch mới chính thức khai hội song ngay từ đầu tháng 8 du khách thập phương và bà con nhân dân đến chiêm bái rất đông. Bà Phạm Thị Rén, du khách đến từ huyện Thái Thụy chia sẻ: Tôi là người con quê hương An Lễ, lấy chồng ở Thái Thụy đã được hơn 20 năm nhưng năm nào địa phương tổ chức lễ hội tôi cũng về dâng hương và xem các trò chơi dân gian. Năm nay, về lễ hội, tôi thấy đền Đồng Bằng có nhiều đổi khác, khang trang hơn, được tu sửa đẹp hơn, công tác quản lý rất tốt, nhất là an ninh trật tự. Với những hộ kinh doanh tại đền, ý thức chấp hành quy định cũng nâng cao. Ông Đinh Hoàng Sơn, thôn Đồng Bằng, xã An Lễ chia sẻ: Tôi bán hàng ở đền đến nay đã hơn 30 năm, thực hiện quy định của Ban Quản lý đền mỗi ngày hàng của tôi và các hộ kinh doanh đều phù hợp với từng mặt hàng, giá cả phù hợp so với thị trường nên du khách rất yên tâm.

Việc chuẩn bị và tổ chức chu đáo lễ hội đền Đồng Bằng không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân mà còn truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của huyện Quỳnh Phụ.

NGUYỄN CƯỜNG

CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG KỶ BÁ

"Dân vận khéo" giữ gìn an ninh trật tự

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, tiểu viên Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu trong vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng, chống ma túy (PCMT). Bằng những biện pháp vận động, ngăn ngừa, xử lý mềm dẻo, hợp lòng dân, Hội CCB phường đã góp phần cùng các lực lượng và nhân dân giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Tổ tự quân ANTT, ATGT tổ 15, phường Kỳ Bá có 54 thành viên, từ khi thành lập đến nay hoạt động của tổ luôn được duy trì đều đặn, hiệu quả. Ông Vũ Văn Vui, Chi hội CCB tổ 15 cho biết: Địa bàn tổ 15 trải dài gần 1km trên trục đường Lý Bôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, ATGT, trong đó tập trung tại công Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và có hơn 80 hộ

kinh doanh tạp hóa, nhiều cửa hàng ăn uống, tiểu thương hay tập trung bày bán hàng hóa trước cổng các bệnh viện nên tình hình ANTT, ATGT ở đây rất phức tạp. Tổ tự quân ANTT, ATGT tổ 15 đã phối hợp với lực lượng Công an phường Kỳ Bá, Công an thành phố Thái Bình tổ chức nhiều đợt ra quân nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường kinh doanh, buôn bán, trả lại hành lang cho người đi bộ. Một số hội viên thường xuyên có mặt tại các ngã ba, ngã tư để tham gia phân luồng giao thông mỗi khi xảy ra ùn tắc, nhờ đó ANTT, ATGT trên địa bàn tổ được bảo đảm. Các thành viên đã hòa giải thành 10 vụ xô xát, 15 vụ va chạm giao thông, được nhân dân ghi nhận, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Tại tổ 19 phường Kỳ Bá, đội ngũ các thành viên tổ tự quân ANTT, ATGT tổ chức học rút kinh nghiệm qua trình thực hiện nhiệm vụ. Ông Tô Hồng Quân, Chi hội CCB tổ 19 chia

sẻ: Trước kia, địa bàn tổ 19 có nhiều đối tượng nghiện ma túy qua lại khiến nhiều người dân không yên tâm; nhưng từ khi tổ tự quân ANTT, ATGT được thành lập, thường xuyên tiến hành tuần tra, nắm tình hình khu dân cư thì tình trạng này đã giảm hẳn. Cuộc sống bình yên của người dân được bảo đảm, bà con luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn.

Địa bàn phường Kỳ Bá có nhiều tuyến đường lớn, bệnh viện, trường học tập trung, mật độ dân số đông, nhiều hộ kinh doanh cá thể nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, ATGT, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tệ nạn ma túy. Trước thực trạng đó, Hội CCB phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 2 câu lạc bộ PCMT, 6 tổ tự quân ANTT, ATGT với hơn 60 cán bộ, hội viên tham gia. Các thành viên đều được trang bị băng đeo tay, gậy, đèn pin, công cụ hỗ trợ... để thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, Hội CCB phường tổ chức

kỷ cam kết 100% hội viên thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tăng cường phối hợp với các đơn vị tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, ATGT tại các khu vực tập trung đông người; tham gia cùng các đoàn thể chính trị - xã hội vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, cắt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Ông Vũ Thanh Liêm, Chủ tịch Hội CCB phường Kỳ Bá cho biết: Hội CCB phường đã lồng ghép việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" với phong trào "CCB gương mẫu", trong đó chú trọng đến chất lượng hoạt động của các tổ tự quân ANTT, ATGT và các câu lạc bộ PCMT. Hàng năm, Hội CCB phường cử cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn do Công an thành phố tổ chức để nắm bắt đầy đủ thông tin về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực tội phạm, chống phá Đảng và



Các thành viên tổ tự quân an ninh trật tự, an toàn giao thông tổ 19, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) nắm bắt tình hình từ nhân dân.

Nhà nước; hình thức hoạt động của các loại tội phạm, qua đó nâng cao nghiệp vụ cho thành viên các tổ tự quân. Hội viên CCB cũng hàng hải vận động người thân, nhân dân trong khu dân cư tham gia xây dựng đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn hóa và các cuộc vận động do MTTQ các cấp, Hội CCB tỉnh phát động; tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công viên Kỳ Bá; ủng hộ 10 triệu đồng

lắp đặt hệ thống camera giám sát ANTT, ATGT; ủng hộ 24 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19, 14 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa và quyền người thân, nhân dân trong khu dân cư tham gia xây dựng đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn hóa và các cuộc vận động do MTTQ các cấp, Hội CCB tỉnh phát động; tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công viên Kỳ Bá; ủng hộ 10 triệu đồng

vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng mới đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Trong quá trình hoạt động, Hội luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo và tham mưu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhất là các tình huống liên quan đến ANTT, ATGT, PCMT, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

TIẾN DAT